



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật I Mùa Chay • Năm Phụng Vụ A Ngày 5 Tháng 3 Năm 2017

NHỮNG CÁM DỠ NGÀN ĐỜI

Suy niệm: Quyền lực, danh vọng, lạc thú là những cám dỗ có sức mạnh kỳ diệu từ ngàn đời. Ma quỷ cũng không dùng kế sách nào mới để cám dỗ, chúng áp dụng chiêu thức “bổn cũ soạn lại” để hòng đánh bại Chúa Giêsu vì biết rằng đó là trận đồ trải qua bao đời khó ai thắng nổi, dù là những anh hùng hào kiệt hay bậc vĩ nhân xuất chúng. Thế nhưng chúng không ngờ,

Chúa Giêsu đã chiến thắng. Bí quyết chiến thắng của Ngài là sống tâm tình con thảo với Chúa Cha và đem Lời Thiên Chúa ra để chiến đấu. Tâm tình con thảo với Chúa Cha giúp Ngài luôn tìm mọi phương cách đẹp lòng Cha; Lời Thiên Chúa củng cố cho tâm tình con thảo ấy. Không có Lời Chúa, con người sẽ rất lúng túng và hoang mang khi phải đương đầu với những thử thách như thế.

Mời Bạn: Kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng trên đây của Chúa Giêsu giúp ta nhận thức rõ giá trị của việc Phúc Âm hóa trong đời sống Kitô hữu. Một khi cuộc sống đã thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, ta sẽ

biết ứng xử và tránh được những cám dỗ chết người như Chúa của mình.

Chia sẻ: Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn - đặc biệt kinh nghiệm thất bại vì không biết hay không muốn thực hành Lời Chúa - khi bị thử thách, cám dỗ.

Sống Lời Chúa: Đọc, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày để Lời thấm sâu vào tâm hồn, nhờ đó giúp ta ứng xử cho đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng cám dỗ. Xin Chúa giúp con vượt qua bao cám dỗ trên đường đời con đi nhờ biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa dạy. Amen

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Anh Thư
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 3/2017

Xin Ôn Nâng Đỡ các Kitô Hữu Bị Bách Hai – Để các Kitô Hữu bị bách hại được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

- 5/3:** CN 1 Mùa Chay
6/3: Thứ Hai trong tuần 1 Mùa Chay
7/3: Thứ Ba trong tuần 1 Mùa Chay
8/3: Thứ Tư trong tuần 1 Mùa Chay
9/3: Thứ Năm trong tuần 1 Mùa Chay
10/3: Thứ Sáu Mùa Chay - Kiêng tịnh
11/3: Thứ Bảy trong tuần 1 Mùa Chay
12/3: CN 2 Mùa Chay

THÔNG BÁO

• **Tinh Tâm Mùa Chay 2017:**

Cho toàn thể cộng đoàn sẽ vào tối Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy 9, 10 và 11/3/2017 từ 7– 9 giờ tối tại nhà thờ do Cha Khôi Anh, Tu Đoàn Nhà Chúa phụ trách.

Giới trẻ và thiếu nhi từ 10:30 tới 3 giờ chiều Thứ Bảy 11/3/17 tại Old Gym do Cha Phạm Trung, Dòng Tên, Giáo Sư trường Seattle University, Seattle phụ trách.

• **Phụng Vụ trong Mùa Chay:**

- Trong suốt Mùa Chay, giáo xứ sẽ có hai thánh lễ hằng ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) vào lúc 8:30 sáng và 12 giờ trưa.

- Sẽ có giải tội thêm vào Thứ Tư từ 11 - 11:30 sáng trước thánh lễ, ngoài giờ giải tội hàng tuần từ 3:30 đến 4:30 chiều Thứ Bảy.

- Sẽ có nghi thức hòa giải cho toàn giáo xứ vào 7 giờ tối Thứ Ba 24/3/2017 tại nhà thờ bằng tiếng Anh.

- Sẽ có Đàng Thánh Giá cho toàn giáo xứ bằng 3 thứ tiếng vào lúc 6 giờ chiều các Thứ Sáu 3, 10, 17, 24, 31 tháng 3. Sau đó sẽ có phụng vụ sụp cho mọi người.

- Cộng đoàn Việt Nam sẽ có đàng Thánh Giá hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều Thứ năm, trước Thánh lễ.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật

+ **Bài đọc 1 : St 2,7-9.**

Ma quỷ đã nắm lấy cơ hội này, lấy hình dạng con rắn để cám dỗ bà Evà. Ông bà đã sa ngã, hậu quả của sự sa ngã ấy là mất quyền làm con Chúa, phải mang thân phận tội đời dưới quyền lực tội lỗi, chịu đau khổ hỗn xác, và sau cùng phải chết. Hậu quả tai hại này là do sự lựa chọn sai lầm.

+ **Bài đọc 2 : Rm 5,12-19.**

Thánh Phaolô so sánh Đức Kitô với Adong để nhìn thấy sự khác biệt giữa hai vị. Adong vì bất trung đã sa ngã phạm tội, làm cho mọi người trở thành tội nhân, đã đem sự chết đến cho mọi người kể cả những người không trực tiếp lỗi luật Chúa. Còn Đức Kitô nhờ sự vâng phục và sự dâng hiến mình làm cho mọi người

tim lại sự sống, hạnh phúc và tình yêu.

+ **Bài tin mừng : Mt 4, 1-11.**

Đức Giêsu với tính cách là một con người thì vẫn bị cám dỗ như thường. Ma quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu xoay quanh 3 vấn đề :

a) Chuộng những thứ vật chất thỏa mãn cho nhu cầu cuộc sống thân xác mà bỏ quên lương thực nuôi dưỡng cuộc sống thần linh.

b) Đối với Thiên Chúa thì không chú ý vâng theo ý Ngài mà lại bắt Ngài phải chiều theo ý riêng của mình.

c) Không thờ phượng một mình Thiên Chúa, nhưng lại tôn thờ những vinh hoa lợi lộc của thế gian.

Khác với Adong-Evà đã biết lựa chọn đúng và kết quả là đem lại ơn cứu rỗi và sự sống cho loài người.

Lựa chọn trước cám dỗ

Không ai trong chúng ta là không bị thử thách, không bị cám dỗ. Chúng ta phải biết chọn lựa, thành công hay thất bại là do lựa chọn đúng hay sai. Trong các bài đọc hôm nay, chúng ta đã có một bài học về lựa chọn đúng hay sai : Adong đã lựa chọn sai vì không chọn ý Chúa mà chọn ý mình, nên đã để hậu quả tai hại cho con cháu. Đức Giêsu – một Adong mới – đã lựa chọn đúng vì biết lựa chọn thánh ý Chúa Cha chứ không theo ý mình, nên đã dành được chiến thắng lấy lòng và đã đem ơn cứu độ đến cho loài người.

Đời Tam quốc, Quan Vân Trường bị thất thủ thảm bại ở Hạ Bì. Thân đơn nhất mã, phò hai người chị dâu (tức vợ của Lưu Bị) qua nương nhờ nhà Tào Tháo. Đêm đến, Tào Tháo cho ba người ngủ chung một phòng, dụng tâm là muốn cho chị em loạn luân, chủ tôi phải thất lễ. Quan Vân Trường một dạ thẳng ngay không để tà tâm vật dục quyến rũ, tay cầm đuốc, tay cầm sách Xuân Thu đọc đến sáng. Mọi người thấy vậy khen Vân Trường là người chính trực. Từ đó, “Ngon đuốc Vân Trường” được dùng để ám chỉ những kẻ ngay thẳng, không để vật dục quyến rũ lòng mình.

Con người ai cũng bị vật dục quyến rũ, đây là một sự kiện hiển nhiên, vấn đề đặt ra là có thắng được nó hay không. Dù thế nào đi nữa, cám dỗ vẫn là số phận của

con người ở trần thế. Đối với người Kitô hữu, cám dỗ càng đeo đuổi họ như hình với bóng, nó chỉ buông tha khi họ đã đi hết cuộc hành trình trần gian. Tuy nhiên thành công hay thất bại cũng tùy thuộc họ chiến thắng hay đầu hàng các cơn cám dỗ. Số phận đời đời sẽ căn cứ vào việc họ đã vượt qua cuộc thử thách hay buông xuôi bỏ cuộc.

Cám dỗ nào cũng dẫn chúng ta đến một lựa chọn : hoặc chọn thánh ý Chúa hoặc chọn chính mình. Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn cùng với sự cầu nguyện, ăn chay, hãm mình. Tuy Chúa sẽ hướng dẫn và giúp đỡ, chúng ta cũng phải khôn ngoan tránh những dịp đưa đến cám dỗ, chớ khinh thường vì không có cái hại nào to bằng khinh địch.

Chúng ta bắt đầu bước vào mùa Chay của năm Phụng vụ. Nhưng thật ra, cuộc sống của mỗi người là một mùa chay liên li, bởi vì chúng ta thường xuyên gặp cám dỗ và phải luôn chiến đấu, để sống tinh thần của Chúa Kitô. Chúng ta nhiều lúc phải cam chịu thiếu thốn, đói khát mà không sử dụng tự do, khả năng của mình để tìm thỏa mãn, phụng sự cho chính bản thân mình và sống ích kỷ. Và rất nhiều khi chúng ta phải chịu thiệt thòi, từ chối những vui thú và vinh dự của trần gian để trung thành phụng sự Chúa.